

Số: 111/TB-VPUBND

An Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước tại Hội nghị tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách nhà nước và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Ngày 06 tháng 3 năm 2023, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước đã chủ trì Hội nghị tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách nhà nước và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tham dự Hội nghị, gồm có Lãnh đạo:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Công Thương; Nội vụ; Thông tin và Truyền thông.

- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh; Tỉnh đoàn; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế; Công ty Cổ phần Điện nước An Giang; Công ty Phà An Giang; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Bệnh viện Sản – Nhi; Ban Quản lý: Dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị; Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố (Lãnh đạo: Ủy ban nhân dân, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực).

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách nhà nước; ý kiến của các sở, ngành và đơn vị tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước đã có ý kiến kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

Năm 2022 là năm tỉnh An Giang đề ra nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng, là tiền đề để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đạt được các chỉ tiêu của giai đoạn 2021-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Xác định nhiệm vụ thực hiện tốt kế hoạch danh mục và vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp góp phần vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2022, ngay từ những tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ

chức nhiều Hội nghị để triển khai và thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 dù gặp nhiều khó khăn do số lượng dự án khởi công mới rất lớn (trên 70%), mất nhiều thời gian chuẩn bị hồ sơ thủ tục. Tuy nhiên nhờ sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các chủ đầu tư nên kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 85,02%, so với cùng kỳ năm 2021 thì tỷ lệ giải ngân năm 2022 cao hơn 28,80%, nếu tính theo giá trị tuyệt đối thì giải ngân năm 2022 tăng hơn so với năm 2021 là gần 1.800 tỷ đồng, đây là sự nỗ lực rất lớn của các ngành, các cấp, trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt biểu dương các đơn vị khối huyện, thị xã, thành phố với kết quả giải ngân đạt bình quân 92% và các chủ đầu tư có khối lượng giá trị lớn như: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp (1.510.562 triệu đồng), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị (542.179 triệu đồng), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên (379.204 triệu đồng),... Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng bổ sung đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và biểu dương 25 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh; đồng thời yêu cầu 16 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh phải tổ chức rút kinh nghiệm để năm 2023 thực hiện tốt hơn.

Mặc dù vậy, tỷ lệ giải ngân của tỉnh vẫn thấp hơn bình quân chung của cả nước. Qua báo cáo và ý kiến của các Sở ngành, các địa phương, các chủ đầu tư đã chỉ ra 6 nguyên nhân làm chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (Báo cáo số 92/BC-SKHĐT ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư). Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất và yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức rút kinh nghiệm, phân tích các nguyên nhân để đưa ra các giải pháp, xem đây là bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn trong năm 2023.

II. VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 là 8.123.650 triệu đồng so với năm 2022 tăng 1.372.475 triệu đồng, do đó áp lực giải ngân trong năm 2023 là rất lớn. Để đạt được mục tiêu giải ngân theo các kế hoạch đã đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Các ngành, các cấp, các địa phương, chủ đầu tư phải tổ chức ngay Hội nghị tổng kết để phân tích các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân năm 2022, từ đó đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn trong năm 2023.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, và các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh.

3. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tiếp tục xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cũng là tiêu chí xem xét đánh giá, đề xuất khen thưởng đối với các chủ đầu tư hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư công được giao và phê bình, rút kinh nghiệm đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp trong năm 2023.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

5. Người đứng đầu Sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể, nhất là các dự án khởi công mới; kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và kết quả đầu ra của từng dự án; nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án.

6. Đối với các dự án chuyển tiếp, khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023, trong đó: 11 dự án khởi công mới chưa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 08 dự án chuyển tiếp, 29 dự án khởi công mới đã có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu. Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục trong Quý I năm 2023 để sớm khởi công công trình.

7. Các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện chi tiết từng dự án, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành thủ tục đầu tư, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư ngay khi dự án có chủ trương được duyệt, tăng cường hợp giao ban và kiểm tra, giám sát để kịp thời xử lý khó khăn vướng mắc.

8. Ngay từ đầu năm, các chủ đầu tư phải tổ chức làm việc và có biên bản cam kết về tiến độ thực hiện với các nhà thầu, đồng thời có phân công cụ thể cán bộ phụ trách từng dự án, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm.

Các Ban quản lý dự án phải tự rà soát, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ phù hợp tình hình thực tiễn, nhất là đội ngũ cán bộ tham gia công tác đấu thầu, kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh những đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu đưa ra nội dung không phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu và không tuân thủ theo quy định.

9. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, yêu cầu các chủ chương trình/dự án/tiểu dự án thành phần và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tập trung hoàn thành thủ tục hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

10. Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: đến nay còn 105 dự án chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt dự án. Giao Sở Kế hoạch và

Đầu tư làm việc với các chủ đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023.

11. Đối với các Sở, ngành tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: tích cực hỗ trợ các chủ đầu tư hoàn thành các hồ sơ thủ tục đầu tư trong thời gian sớm nhất. Đối với các dự án, công trình trọng điểm cần phải đẩy nhanh tiến độ, trong quá trình thực hiện trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các chủ đầu tư chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, xử lý.

12. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với việc chuyển nguồn kể cả vốn đầu tư, vốn sự nghiệp, bố trí lại đối với các dự án không được gia hạn thời gian giải ngân.

13. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nghiêm việc công bố công khai kết quả giải ngân cả năm 2022, kết quả giải ngân hằng quý năm 2023 của từng chủ đầu tư trên cổng thông tin điện tử tỉnh.

14. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Rà soát, đánh giá cụ thể từng dự án, thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt, kịp thời giữa các dự án, từ dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn và khả năng giải ngân cao theo quy định.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra công trình trọng điểm của tỉnh năm 2023 để tiến hành kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công và giải ngân kế hoạch vốn.

15. Đối với các ý kiến góp ý, đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, xử lý theo thẩm quyền và có văn bản trả lời cụ thể cho các đơn vị; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước đến các đơn vị có liên quan biết, để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. TU, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Thành phần tham dự;
- VP. UBND tỉnh: LĐVP, P. KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: HCTC.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Bảo Trung